

ประจำวันที่ 7-13 มกราคม 2558

### พาณิชย์เดินทางส่วนแบ่งข้าวหอมมะลิ

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่าระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าคณะนำภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนฮ่องกง เพื่อเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง ซึ่งจะหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ซึ่งไทยและฮ่องกงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าข้าว

นอกจากนี้ จะหารือกับประธานสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 3 สมาคม ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเข้าข้าวไทย รวมทั้งผลักดันการกระจายข้าวไทยไปยังตลาดร้านอาหารและตลาดครัวเรือนฮ่องกงมาเป็นเวลานาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ( LOI) ความร่วมมือส่งเสริมการค้าข้าวไทย และบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ซื้อขายข้าวระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งคาดว่าจะการลงนามครั้งนี้จะมีปริมาณข้าวใน MOU รวม 100,000 ตัน ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวไทยในฮ่องกง

ทั้งนี้ จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้ค้าข้าวไทยและฮ่องกงที่ยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ กระทรวงพาณิชย์จึงคัดเลือกผู้นำเข้าข้าวไทยรายสำคัญที่ผลักดันและทำตลาดข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบรางวัล Best Friend of Thai Rice Award ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลจำนวน 7 ราย และไทยยังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิชนิดอื่น ๆ ในตลาดฮ่องกง เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รวมทั้งข้าวจากท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ ข้าวสังข์หยด ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี และจะดึงส่วนแบ่งทางการตลาดของข้าวหอมมะลิไทยกลับคืนมา โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยตามที่เคยหารือผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงจำนวน 40 รายที่เดินทางเยือนไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### พาณิชย์ตั้งเป้าระบายข้าวรัฐปีนี้ 10 ล้านตัน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 58 กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลไว้ประมาณ 10 ล้านตัน จากทั้งหมดที่มีอยู่ 17.8 ล้านตัน โดยคาดว่าจะภายในปีนี้จะสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นการระบายข้าวทั้งเพื่อการบริโภคและการใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งข้าวในสต็อกทั้ง 10 ล้านตันนี้ ประกอบด้วย ข้าวคุณภาพดี 60% และข้าวเสื่อมคุณภาพ 40%

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการระบายข้าวครั้งแรกของปีนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.58 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเสนอขออนุมัติการระบายข้าวจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ก่อนล็อตแรกจำนวน 1 ล้านตัน โดยเตรียมจะออก TOR ในวันที่ 20 ม.ค.นี้

อย่างไรก็ดี การระบายข้าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงแรกจะเริ่มในเดือนม.ค.-มี.ค. และจะหยุดระบายข้าวในช่วงที่มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีการระบายข้าวปีละ 2-3 ครั้ง ส่วนปริมาณข้าวในสต็อกที่เหลืออีก 7.8 ล้านตันนั้นคาดว่าจะทยอยระบายให้เสร็จสิ้นภายในปี 59

น.ส.ชุติมา ยังกล่าวถึงตัวเลขการส่งออกข้าวในปี 57 ว่าสามารถส่งออกได้ 10.8 ล้านตัน โดยในปีที่ตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 10.5-11 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ไทยลั่น! ทวงคืนตลาดข้าวฮ่องกง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับว่า ในวันที่ 15-16 มกราคมนี้ ผู้บริหารของสมาคมจะเดินทางร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในการนี้จะได้มีการลงนามซื้อขายข้าว 1 แสนตัน ซึ่งมีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียวระหว่างผู้แทนของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง

อย่างไรก็ดีในปีนีทางสมาคมมีแผนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการทวงคืนส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ชาวฮ่องกงเคยให้ความนิยมสูงสุดคืนจากข้าวหอมเวียดนามที่เข้าไปตีตลาดในช่วงไทยมีโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยราคาสูงถึงระดับ 1.2 พันดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน มีผลให้ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งตลาดข้าวมะลิไทยจากอดีตเคยครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 90% ได้ลดลงเหลือ 46% ในปี 2557

"ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวในแต่ละปีประมาณ 4 แสนตัน อดีตก่อนมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไทยเคยส่งข้าวหอมมะลิไปฮ่องกงประมาณ 3 แสนตันต่อปี มีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่า 90% แต่ปี 2557 เราส่งออกไปฮ่องกงได้เพียง 1.5 แสนตันเหลือส่วนแบ่งตลาดเพียง 46% ขณะที่เวียดนามในอดีตมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 4-5% แต่ปีที่แล้วเขามีส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 44% จากราคาข้าวหอมมะลิไทยราคาสูง ทำให้ผู้บริโภคฮ่องกงหันไปกินข้าวหอมเวียดนามมากขึ้นเพราะราคาถูกกว่า และเริ่มชินกับรสชาติถือเป็นอันตรายกับเรา"

ทั้งนี้ในการทวงคืนตลาดข้าวหอมในฮ่องกงในปีนี้จะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยให้ได้ถึง 60% โดยจะจับมือกับผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกงในการนำเข้าโดยตรง และการจัดกิจกรรมโปรโมตข้าวหอมมะลิไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องทำการบ้านด้านอื่น ๆ ซึ่งจากเวลานี้ไม่มีโครงการรับจำนำข้าว ราคาข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้แข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น มั่นใจว่าเราจะทวงคืนส่วนแบ่งตลาดได้สำเร็จ

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา คาดไทยจะส่งออกข้าวได้กว่า 10.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 1 ของโลก อันดับ 2 อินเดียคาดส่งออกได้ 8.6-8.7 ล้านตัน และอันดับ 3 เวียดนามคาดส่งออก 6.2 ล้านตัน ส่วนปี 2558 นี้ คาดจะเป็นอีก 1 ปีที่การแข่งขันส่งออกข้าวจะมีความรุนแรง โดยเวลานี้ราคาข้าวของเวียดนามได้ปรับลดลงเฉลี่ยข้าวขาว 5% ของเวียดนามต่ำกว่าข้าวไทยประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามขณะนี้อยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ของไทยอยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐฯ และของอินเดียที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

ขณะที่ในส่วนของข้าวหนึ่ง ที่ไทยส่งออกได้ดีในปี 2557 ในปีนี้อาจได้รับผลกระทบจากประเทศแอฟริกาใต้ผู้นำเข้าข้าวหนึ่งรายใหญ่จากไทยที่อาจนำเข้าลดลง ผลพวงจากแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่เวลานี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมาก จะทำให้แอฟริกาใต้มีรายได้ และกำลังซื้อลดลง ขณะที่ในส่วนของข้าวหนึ่งมีอินเดียเป็นคู่แข่งที่สำคัญ

"อีกปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาคือ จีนจะยังซื้อข้าวข้ามพรมแดนจากเวียดนามมากอยู่หรือไม่ ถ้ายังซื้อมาก ราคาข้าวจะไม่ตก แต่ถ้าจีนซื้อข้าวเวียดนามลดลง เวียดนามจะเหลือข้าวมาแข่งกับไทยมากขึ้น และอาจทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกลดลง"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## จ่อเซ็นฮ่องกง MOU แสนตัน ขายหอมมะลิ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดทำแผนการระบายข้าวสำหรับปี 2558 ใหม่ทั้งหมด เพราะต้องการให้ทำแผนให้ชัดเจนว่าจะระบายข้าวในช่วงใด วิธีการใด เพื่อไม่ให้กระทบกับผลผลิต และราคาตลาดในประเทศ

โดยให้ตั้งคณะทำงานระบายข้าวขึ้นมาใหม่ ซึ่งนอกจากจะมีกรมการค้าต่างประเทศแล้ว ได้สั่งให้เพิ่มนักกฎหมาย นักการตลาด และเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปด้วย เพื่อให้วางแผนการทำงานได้อย่างรัดกุม ไม่ผิดระเบียบราชการ

อย่างไรก็ตาม ในเดือน ม.ค.นี้ มีกำหนดจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวไทยที่ฮ่องกง เพื่อทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยคืนมา และลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ขายข้าวหอมมะลิให้กับฮ่องกงปริมาณ 100,000 ตัน

ส่วนการส่งออกสินค้าไทยในปี 2558 ได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทำยุทธศาสตร์การส่งออกใหม่ทั้งหมด เพราะสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อส่งออกของไทย โดยได้กำหนดตลาดเป้าหมายเป็น 4 ระดับ คือ ตลาดที่มีเศรษฐกิจดี เช่น สหรัฐ ตลาดที่มีเศรษฐกิจระดับรอง เช่น สหภาพยุโรป จีน ตลาดเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดใหม่ ที่ไทยยังไม่เคยทำการค้าด้วย

*ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์*

### **คาดส่งออกข้าวปีนี้ทุบสถิติทะลุ 12 ล้านตัน**

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปี 2558 คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยจะสูงเป็นประวัติการณ์ มีปริมาณสูงถึง 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% สูงกว่าสถิติเดิมที่มียอดส่งออก 10.7 ล้านตัน และสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 10.5 ล้านตัน

ส่วนมูลค่าการส่งออกในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท เนื่องจากกลไกตลาดข้าวของไทยมีความแข็งแกร่งมาก ภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญสูง และราคาข้าวอยู่ในระดับที่สู้กับคู่แข่งได้ เห็นได้จากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงราคาข้าวจนทำให้ยอดการส่งออกข้าวของไทยลดลงเหลือเพียง 7 ล้านตัน ตกจากอันดับ 1 ไปอยู่ที่อันดับ 3 แต่หลังจากที่ปล่อยให้กลไกราคาข้างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็ทำให้ภายใน 1 ปี ไทยกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ได้

อย่างไรก็ตาม ราคาอาจจะไม่ดีขึ้น คาดว่าราคาข้าวสารจะอยู่ที่ 15-16 บาท/กก. ต่ำกว่าปีก่อนที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16 บาท/กก. เนื่องจากราคาข้างจะสัมพันธ์กับราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่พอสมควร

“ในช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในปี 1973-1974 และช่วงปี 2007-2008 ทำให้ใน 2 ช่วงดังกล่าวราคาข้าวพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2007 ราคาพุ่งไปถึง 1 พันดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ดังนั้นจึงมองว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกร่วงลงอย่างรุนแรง ก็จะส่งผลต่อราคาข้าวเช่นกัน ในขณะนี้ก็เห็นถึงผลกระทบจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นหลักอย่างไรก็ดีเราก็ได้รับผลจากราคาน้ำมันตกต่ำ ทำให้ลดการนำเข้าข้างนี้จากไทยเป็นจำนวนมาก ขณะที่ประเทศตะวันตกออกกลางที่นำข้าวจากไทยหลายล้านตันก็มีแนวโน้มสั่งซื้อข้าวจากไทยลดลง” นายวิชัยกล่าว

ปีนี้ข้าวไทยต้องจับตาความเสี่ยงในเรื่องปัญหาภัยแล้งที่จะรุนแรงมากในปีนี้ ส่งผลให้การปลูกข้าวนาปรังในฤดูที่จะถึงนี้มีผลผลิตอาจจะลดลงประมาณ 50% หรือ 2-3 ตันข้าวเปลือก แต่ก็กระทบผลผลิตข้าวทั้งปีไม่มาก เพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนต่อไปผลผลิตก็จะกลับมาปกติส่วนราคาข้าวในช่วงดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มาก เพราะราคาตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่ำ

ส่วนเป้าหมายการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีกว่า 17 ล้านตันให้ได้ภายใน 2 ปีนั้น มองว่าทำได้ยาก เพราะในแต่ละปีจะมีข้าวรอบใหม่เข้ามาสู่ตลาด โดยในปีนี้นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมียอดผลิตข้างทั้งหมด 23 ล้านตัน ใช้นในประเทศ 10 ล้านตัน และเหลือส่งออก 13 ล้านตัน แต่ถ้าจะผลักดันส่งออกข้าวในสต็อกให้หมดใน 2 ปีก็ต้องส่งออกข้าวรวมทั้งหมดปีละ 20 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 50% ของตลาดข้าวโลก ที่มีความต้องการปีละ 41 ล้านตัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และหากยิ่งเร่งระบายข้าวออกก็จะทำให้ราคาในตลาดโลกลดลง

ทั้งนี้ ราคาข้าวในตลาดโลกคาดว่าจะทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยในปัจจุบันราคาข้าวของไทยอยู่ที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน สูงกว่าประเทศเวียดนาม และอินเดียที่อยู่ในระดับ 370-380 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งยังมีช่วง

ห่างที่พอจะแข่งขันได้ แต่ถ้าราคาข้างของไทยแพงกว่าคู่แข่ง 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันขึ้นไป ก็จะไม่แข่งขันได้ยาก ดังนั้นจึงมองว่าหากประเทศคู่แข่งลดราคาข้าวลงมากกว่านี้ ก็จะทำให้ราคาภายในประเทศลดต่ำลงด้วย

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **'ปลัดฯพาณิชย์'แจ้งบก.ป.เอาผิดคู่สัญญาจำหน่ายข้าว**

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ณช เศวตলেখ รอง ผบ.ก.ป.พ.ต.ท.มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ กก.2 บก.ป.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าว ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และซื้อหาฉ้อโกง โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมอบให้พนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน

น.ส.ชุตติมา กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มอบหมายให้ตนในฐานะเลขานุการ นบข.แจ้งผลการประชุมให้กับทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เพื่อดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวที่นำข้าวซึ่งไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ มาเข้าโครงการดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.กลุ่มผิดชนิดข้าว 5 ราย รวม 5 จังหวัด 10 โกดังกลาง 2.กลุ่มข้าวเสีย 13 ราย รวม 22 จังหวัด 94 โกดังกลาง และ 3.กลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 59 ราย รวม 51 จังหวัด 652 โกดังกลาง รวมปริมาณข้าวทั้งสิ้นประมาณ 3.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาท

น.ส.ชุตติมา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีของคู่สัญญา 3 กลุ่มนี้ น่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนับ 100 ราย ซึ่งตนได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มอบให้ทางพนักงานสอบสวน บก.ป.ไว้เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยหากพบว่า มีผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ขอให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีของข้าราชการ หากมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกพิจารณาดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา ซึ่งตรงนี้คงต้องปล่อยให้เป็นที่ของพนักงานสอบสวนดำเนินการ โดยในส่วนของผู้ที่รัฐก็อาจจะต้องถูกส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ดำเนินการต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.ณช กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้รับเรื่องและมอบหมายให้ พ.ต.ท.มิ่งมนตรี ได้สอบปากคำผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงเตรียมทำเรื่องเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคดี ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการดำเนินการก่อนจะพิจารณาเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **เกษตรฯ-พาณิชย์ถกแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าวเสนอ นบข.ภายในสิ้นม.ค.นี้**

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าวว่า มีเป้าหมายดำเนินการใน 4 โครงการหลักตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ได้แก่ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต พื้นที่เป้าหมายรวม 2.6 ล้านไร่ 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) พื้นที่ 2.5 แสนไร่ 3. โครงการลดรอบการปลูกข้าวเป้าหมาย 4 ล้านไร่ 4.โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (เกษตรผสมผสาน) 1.20 ล้านไร่ และ 5.โครงการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกอ้อย 4.5 ล้านไร่ ซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนถึงพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 2 ปี แรก (2558 - 2559) จะปรับเปลี่ยนข้าวไปปลูกอ้อยประมาณ 7 แสนไร่ เนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลรองรับผลผลิตแน่นอน

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อมูลผลิต แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มพันธุ์ ข้าวขาว กลุ่มพันธุ์ข้าวหอมปทุม กลุ่มพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และกลุ่มพันธุ์ข้าวเหนียว พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

ข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ซึ่งมีการสำรวจความต้องการไว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว มาพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีข้อมูลสต็อกข้าว ข้อมูลการส่งออกที่ผ่านมาและแผนการส่งออกของภาคเอกชน การใช้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาดของข้าวตลาดเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการบริโภคที่แท้จริง โดยจากแผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวอุปสงค์และอุปทานจะมีความสอดคล้องตรงกันภายในปี 2562 ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความชัดเจนภายในวันที่ 23 ม.ค.2558 เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้

"ปัจจุบันผลผลิตข้าวยังคงเกินกว่าความต้องการประมาณ 4.43 ล้านตัน หรือคิดเป็น 2.92 ล้านตันข้าวสารต่อปี ซึ่งนอกจากแผนการลดพื้นที่การปลูกข้าวจากโครงการปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นหรือการปลูกอ้อย รวมพื้นที่ประมาณ 5.7 ล้านไร่แล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการโดยลดปริมาณข้าวคุณภาพต่ำ เพิ่มข้าวคุณภาพดีเข้าสู่ตลาด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ชาวนามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง" นายชวลิต กล่าว  
**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

oo

## เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมา อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆเข้ามา ขณะที่สต็อกข้าวของไทยที่ยังคงมีปริมาณมากเป็นปัจจัยกดดันตลาด ในขณะที่สต็อกข้าวในประเทศของเวียดนามมีปริมาณลดลง โดยผลผลิตฤดูใหม่ (The winter-spring crop) จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนนี้และจะออกสู่ตลาดสูงสุดในเดือน มี.ค. ในช่วงต้นเดือนนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 385-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% ลงมาอยู่ที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 5.3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เมื่อเดือน 25 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้สมาคมอาหารของเวียดนามได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (MEP) ของข้าวขาว 5%, 10% และ 15% มาอยู่ที่ 385, 375 และ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมไว้รองรับคำสั่งซื้อจากฟิลิปปินส์อีกประมาณ 187,000 ตัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 472,575 ตัน มูลค่า 224.765 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.5% และมูลค่าลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 540,378 ตัน มูลค่า 246.153 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2.789 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 5.5% และมูลค่าลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.681 ล้านตัน มูลค่า 2.893 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานว่า ในเดือน พ.ย. เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 495,547 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,724 ตัน ในเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา โดยตลาดสำคัญในช่วงเดือน พ.ย. ประกอบด้วยตลาดเอเชียจำนวน 390,058 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 79% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ตามมาด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 72,352 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 4,759 ตัน ออสเตรเลียจำนวน 2,130 ตัน และตลาดยุโรปและกลุ่มประเทศ CIS จำนวน 26,158 ตัน สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกนั้นประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 108,307 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน

64,436 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 81,438 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) จำนวน 98,227 ตัน ข้าวเหนียว (Glutinous rice) จำนวน 70,917 ตัน และข้าวขาว 100%, 10% และชนิดอื่นๆรวมจำนวน 72,132 ตัน

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Industry and Trade; MoIT) ระบุว่า เวียดนามมีแผนที่จะสร้างคลังสินค้าในประเทศแองโกล่า แคมเอรูน และโมซัมบิก ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อรองรับความต้องการข้าวในภูมิภาคนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีแผนที่จะขยายตลาดข้าวไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและเอเชียใต้มากขึ้น เช่น ประเทศไอวอรีโคสต์ คองโก เคนยา แองโกล่า โมซัมบิก มาดากัสการ์ อิรัก อิหร่าน และบังคลาเทศ โดยจะมีการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน และการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เมียนมาร์

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนผ่านชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านด่าน Muse ได้เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการควบคุมโดยหน่วยงานของทางการจีนได้ผ่อนคลายลง โดยในขณะนี้ ในแต่ละวันจะมีการส่งออกข้าวขาวประมาณ 4,500 ตัน และข้าวหักประมาณ 1,500 ตัน ผ่านทางด่าน Muse โดยคาดว่าจะในช่วง 9 เดือนแรก (เม.ย.-ธ.ค.) ของปีงบประมาณ 2014/15 นี้ มีการส่งออกข้าวไปทางนี้ประมาณ 800,000 ตัน แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่าในช่วงเกือบ 9 เดือนแรก (1 เม.ย.-15 ธ.ค.) ของปีงบประมาณนี้ เมียนมาร์ส่งออกข้าวรวมแล้วประมาณ 915,000 ตัน เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สหพันธ์ข้าวแห่งพม่า (the Myanmar Rice Federation) ระบุว่าในปีนี้มีบริษัทจากจีน 3 ราย ได้เข้ามาซื้อข้าวจากพม่าบริษัทละ 280,000 ตัน ขณะที่ประธานสมาคมชาวนาแห่งเมียนมาร์ (The Chairman of the Myanmar Farmers Association) ระบุว่าเมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้แทนจากบริษัท CCIC (China Certification and Inspection Company) ได้เดินทางมาเยือนเมียนมาร์และกำลังวางแผนที่จะตั้งสำนักงานในเมียนมาร์ด้วยเพื่อติดตามเกี่ยวกับคุณภาพข้าวของเมียนมาร์ก่อนที่จะส่งไปยังประเทศจีน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันจะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าข้าวในอัตราที่สูงถึง 513% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามทื่องค์การการค้าโลก (The World Trade Organization) ระบุให้เรียกเก็บได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป แต่ที่เรียกเก็บภาษีในอัตรานี้ จะเป็นข้าวนำเข้า ส่วนเกินจากที่กำหนด ซึ่งในแต่ละปี เกาหลีใต้ต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศตามพันธสัญญาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 408,700 ตัน (9 % ของปริมาณความต้องการบริโภคข้าวในแต่ละปี)

รัฐบาลเกาหลีใต้ ยืนยันว่าจะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าข้าวในอัตรา 513% ตั้งแต่ต้นปี หลังจากกำหนดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่า จะเก็บภาษี 513% พร้อมระบุว่า เป็นอัตราสูงสุด ที่สามารถจัดเก็บได้ ตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศ ที่เป็น WTO ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย รวมถึงไทย ที่แสดงท่าทีกังวลต่อเรื่องนี้ ดังนั้น รัฐบาลกรุงโซล จึงจะเจรจาทวิภาคีกับประเทศผู้ส่งออกข้าวเพื่อบรรเทาความวิตกเกี่ยวกับการคำนวณภาษี ที่จะมีการเรียกเก็บครั้งนี้

ทั้งนี้เกาหลีใต้ เป็นประเทศที่ปลูกข้าวได้ เพียงพอต่อการเลี้ยงคนในประเทศ แต่ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ระบุให้เกาหลีใต้ต้องซื้อข้าวต่างชาติเป็นจำนวน 408,700 ตันเมื่อปีที่แล้ว หรือ 9% ของความต้องการทำให้รัฐบาลยังต้องนำเข้าข้าวอย่างน้อยปีละ 408,700 ตัน โดยในส่วนนี้จะเก็บภาษีในอัตรา 5% ส่วนที่จะเรียกเก็บภาษีในอัตรา 513% นั้น จะใช้เฉพาะกับการนำเข้าข้าว ส่วนเกินจากปริมาณที่กำหนด

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](http://กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558 มี 22.79 ล้านตัน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.85 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 21.57 ล้านตัน ในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the required buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 65% (รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 13.8 ล้านตัน)

สต็อกพืชอาหารมีจำนวน 48.158 ล้านตัน ลดลง 17% จากจำนวน 58.273 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 49.381 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาเลียมมีจำนวน 25.113 ล้านตัน ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในวันที่ 25 ม.ค. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 29 ม.ค. นี้

สำหรับการประมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งทางการอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 70,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 675 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 40,000 ตัน ในราคา 669 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เม็กซิโก

รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากเดิมที่เคยยกเว้นภาษี มีผลบังคับใช้ใน วันที่ 9 มกราคม 2558 นี้ หลังจากความต้องการข้าวภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นถึง 12% แต่กลับประสบปัญหาผลผลิตข้าวในประเทศลดลงกว่า 50%

ทั้งนี้ รัฐบาลเม็กซิโกอยากให้เกษตรกรภายในประเทศได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดข้าวตลอดจนต้องการส่งเสริมการปลูกข้าวภายในประเทศอีกทางหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 ข้าวแต่ละประเภทที่จะนำเข้าเม็กซิโกจึงจะต้องเสียภาษีในอัตราที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

- (1) ข้าวเปลือก (rice in the husk (paddy)) 9% ต่อกิโลกรัม
- (2) ข้าวกล้อง (husked (brown) rice) 20% ต่อกิโลกรัม
- (3) ข้าวชนิดเมล็ดยาว สัดส่วนระหว่างความยาวและความกว้าง 3:1 หรือมากกว่า (long-grain) 20% ต่อกิโลกรัม
- (4) ข้าวอื่น ๆ ในประเภทข้าวขาวหรือกึ่งขาว (others) 20% ต่อกิโลกรัม
- (5) ข้าวหัก (broken rice) 20% ต่อกิโลกรัม

ที่มา ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ